

คุณสมบัติของศิษย์ทางธรรมที่ดี



ภาพท่านคุรุปัทมสมภพและท่านคานโตร เขเซ โซเกียล และพระนางมัทธการวะ ของท่านพักชก รินโปเซ

เรียนกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกล

ข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านสาสน์ฉบับนี้ ท่านก็คงจะสบายดี มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขเหมือนเช่นเคย ในวันที่ระลึกปรมจารย์ปัทมสมภพวันนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งแก่ศิษย์ทางธรรมทุกท่าน

ทุกวันนี้ มีการกล่าวถึงกันมากเรื่องการตรวจสอบครูและคุณสมบัติที่ครูที่แท้จริงควรมี จริงอยู่ว่าการแสวงหาครูที่แท้จริงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่เราก็จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยเช่นกันว่าเรามีคุณสมบัติของศิษย์ที่ดีหรือไม่ ฉะนั้น ในวันที่ระลึกปรมจารย์ปัทมสมภพนี้ ข้าพเจ้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิษย์ทางธรรมทุกท่าน รวมถึงข้าพเจ้าเองด้วย จะเตือนตนเองเรื่องคุณสมบัติที่เราควรรักษาและเจริญให้มี ดังที่ท่านมหาครูปัทมสัมภาวะของพวกเราได้สอนไว้ว่า

พึงเป็นผู้ชาญฉลาด มีความกรุณา และเพียรพยายาม พึงยินดีพากเพียรปฏิบัติ พึงรักษาสมณะให้บริสุทธิ์ และสันโดษ พึงมีใจกว้างและกล่าวน้อย พึงมีความอดทนให้มาก งดเว้นจากการตัดสินและจับผิด พึงมีความเข้าใจเฉียบคมชัดเจนและไว้ใจได้

ดังที่สรุปย่อไว้ในข้อความดังกล่าวนี้ คุณสมบัติที่จำเป็นของศิษย์ทางธรรม ประการแรกคือ การเข้าใจ คำสอนอย่างถูกต้อง มีความตั้งใจทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและความกรุณาอย่างแท้จริง ประการที่สองคือ เราจำเป็นต้องมีความเพียรพยายาม ยินดีพากเพียรปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติสมาธิภาวนา จากนั้น เราควรรักษาศีลสมณะให้บริสุทธิ์เท่าที่สามารถทำได้ ความสันโดษยินดีในสิ่งที่มีอยู่ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน มีความปรารถนาน้อยทั้งในระดับทางโลกและทางธรรม จิตของเราควรเปิดกว้างและไพศาล เราควรจะหลีกเลี่ยงการมีจิตใจคับแคบ เราไม่ควรจะพุดคุยสนทนามากนัก และไม่ควรจะโกรธง่าย แต่ควรเจริญขันติ ความอดทนให้มาก เราจำเป็นต้องงดเว้นจากการจับผิดหรือตัดสินผู้อื่น เราควรเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว และพยายามจะเป็นคนที่ไว้ใจได้

ดังนั้น ในวันที่ระลึกปรมจารย์ปัทมสมภพนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าพวกเราทุกคนจะสามารถรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ใส่ใจ และตรวจสอบตนเองอย่างจริงใจว่า ในบรรดาคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสมบัตินี้ข้อใดเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องใส่ใจมากที่สุด

ด้วยความรักเมตตาอย่างยิ่งและสวดอธิษฐานให้

สัพพะมังคะลัง (ขอมงคลทั้งปวงจงบังเกิดมี)

พิกชก รินโปเซ

พิกชก รินโปเซ